

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 61/TB-UBND

Việt Trì, ngày 05 tháng 8 năm 2010

THÔNG BÁO

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Doãn Khánh về việc thực hiện dự án đầu tư xây dựng Nhà máy liên hợp gang thép công suất 500.000 tấn/năm tại Khu công nghiệp Trung Hà

Ngày 03 tháng 8 năm 2010, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã nghe Ban quản lý các khu công nghiệp báo cáo tiến độ, tình hình triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng Nhà máy liên hợp gang thép công suất 500.000 tấn/năm tại Khu công nghiệp Trung Hà của công ty TNHH Vạn Lợi và nghe Công an tỉnh báo cáo kết quả thẩm tra năng lực của Công ty TNHH Vạn Lợi.

Cùng dự có lãnh đạo các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Văn phòng UBND tỉnh và UBND huyện Tam Nông.

Sau khi nghe Ban quản lý các khu công nghiệp và Công an tỉnh báo cáo và ý kiến của các thành phần dự họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Doãn Khánh kết luận như sau:

1 - Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy liên hợp gang thép công suất 500.000 tấn/năm tại Khu công nghiệp Trung Hà của Công ty TNHH Vạn Lợi là một dự án lớn, đã được Tỉnh ủy, UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư và quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi cho triển khai thực hiện. Công ty TNHH Vạn Lợi cũng đã có nhiều cố gắng trong triển khai dự án, đã bước đầu tiến hành khảo sát trữ lượng quặng trên địa bàn tỉnh và đã làm việc với các Bộ, ngành Trung ương để xin bổ sung dự án vào quy hoạch ngành phát triển thép và chấp thuận chủ trương đầu tư dự án.

2 - Tuy vậy, nhưng đến nay, sau 2 năm kể từ ngày được chấp thuận chủ trương đầu tư dự án và ký hợp đồng nguyên tắc với UBND tỉnh, dự án vẫn chưa được triển khai, tiến độ thực hiện dự án quá chậm và bộc lộ nhiều hạn chế, đó là:

- Chưa lập được dự án cụ thể để báo cáo các cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt và đề nghị Chính phủ bổ sung vào quy hoạch phát triển ngành thép Việt Nam giai đoạn 2007 - 2015, có xét đến năm 2020.

- Chưa cân đối, xác định được nguồn nguyên liệu cho nhà máy, chưa có báo cáo kết quả về việc cân đối nguồn nguyên liệu cho nhà máy theo dự án (bao gồm cả nguồn nguyên liệu trên địa bàn tỉnh và nguồn nguyên liệu thu mua từ các tỉnh khác).

- Qua kiểm tra xác minh cho thấy Công ty đang gặp nhiều khó khăn về vốn (vốn tự có ít trong khi nguồn vay hạn chế); công nghệ sản xuất thấp, có ảnh xấu tới môi trường;

các dự án công ty đang thực hiện cũng gặp nhiều khó khăn; Công ty đang trong giai đoạn sắp xếp tổ chức lại nên công tác chỉ đạo điều hành hạn chế, thiếu tập trung.

3 - Từ những tồn tại hạn chế trên và qua báo cáo của Ban quản lý các khu công nghiệp và Công an tỉnh cho thấy dự án đầu tư xây dựng Nhà máy liên hợp gang thép công suất 500.000 tấn/năm tại Khu công nghiệp Trung Hà của Công ty TNHH Vạn Lợi có tính khả thi thấp và khó có thể triển khai thực hiện nên cần thiết phải cho dừng triển khai để xem xét quyết định xử lý triệt để toàn bộ dự án.

4 - Để bảo đảm môi trường đầu tư của tỉnh, giao Ban quản lý các khu công nghiệp tiếp tục xác minh việc thực hiện các dự án của Công ty TNHH Vạn Lợi tại các tỉnh khác, trên cơ sở đó báo cáo, đề xuất với UBND tỉnh để UBND tỉnh xem xét quyết định; Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Ban quản lý các khu công nghiệp và các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất xử lý các vấn đề liên quan đến dự án với UBND tỉnh. Các công việc trên phải hoàn thành trong tháng 8/2010.

Thông báo để các cơ quan, đơn vị biết và thực hiện.

TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG

Trần Thị Thu Hương (Đã ký)